



“ศูนย์ฯ สิริกิติ์” รุกตลาดดิจิทัลเจาะกลุ่ม “B2B - B2C”

นายสุทธิชัย บัณฑิตวรภูมิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า “ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” (QSNCC) ต่อยอดเป้าหมายที่จะเป็นมากกว่าศูนย์การประชุมที่สามารถรองรับการจัดงานได้ทุกรูปแบบและทุกไลฟ์สไตล์ พัฒนาการสื่อสารบนสื่อดิจิทัลให้ครบทุกแพลตฟอร์มเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้ง B2B และ B2C ให้ได้มากที่สุด โดยการเจาะอินไซด์ความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้จัดงาน ผู้จัดแสดงสินค้า และผู้ใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ที่น่าประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ

โดยการพัฒนา Website ที่เน้นสื่อสารกับผู้จัดงานและผู้เยี่ยมชมงานชาวไทยและต่างประเทศ ผ่านการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่ กิจกรรมรายเดือน และสิ่งอำนวยความสะดวกในหลากหลายภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และมีแผนที่จะพัฒนาเป็นภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าใหม่ และตอบสนองการใช้งานของลูกค้าทุกชาติทุกภาษา พร้อมเตรียมพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลได้เสมือนจริงมากยิ่งขึ้นในรูปแบบของ Virtual Tour ที่ช่วยให้ผู้จัดงาน ตลอดจนผู้เยี่ยมชม สามารถเข้าถึงพื้นที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ในมุมต่างๆ เสมือนอยู่ในสถานที่จริง และนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของพื้นที่จัดงาน พร้อมทั้งวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้

ขณะที่ ‘WeChat’ เน้นสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายชาวจีน ผ่านการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าหลักในประเทศจีน โดยนำเสนอข้อมูลและความเคลื่อนไหวของประเทศไทย ควบคู่ไปกับข้อมูลและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในศูนย์ฯ สิริกิติ์ LINE Official Account เน้นการนำเสนอกิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่างๆ และนำเสนอโปรโมชั่นเพื่อตอบโจทย์คอนเซ็ปต์ BALM (Bangkok Active Lifestyle Mall) และให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้รับสิทธิประโยชน์จากการมาใช้บริการที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ผ่าน Facebook Fanpage ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ติดตามทราบอย่างทั่วถึง โดยสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Instagram เน้นนำเสนอความสวยงามของพื้นที่และภาพบรรยากาศการจัดงานผ่านรูปภาพ และเป็นพื้นที่ในการแชร์ประสบการณ์ และบอกต่อความประทับใจที่ได้รับจากศูนย์ฯ สิริกิติ์ Twitter เน้นนำเสนอไฮไลต์การจัดงาน และอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจแบบเรียลไทม์ เป็นต้น

“การเปิดช่องทางสื่อสารบนสื่อดิจิทัลให้ครบทุกแพลตฟอร์มของศูนย์ฯ สิริกิติ์ นี้ เพื่อเชื่อมโยงทุกสื่อสาร ตอบทุกโจทย์กลุ่มเป้าหมายผู้รองรับใช้บริการจากทุกกลุ่มจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมก้าวไปสู่การเป็นที่สุดของอีเวนต์แพลตฟอร์มต่อไป”

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ที่หุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



สมาคมเช่าซื้อ ชี้แจงกรณีไม่ “ลดต้น-ลดดอก”

สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ได้มีประกาศชี้แจง เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการคำนวณดอกเบี้ย ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565

ด้วยมีการเผยแพร่เกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ย ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 ว่าต่อไปจะให้คิดดอกเบี้ยเป็นแบบ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) หรือที่เข้าใจกันว่าเป็นการลดต้นลดดอก จะสามารถประหยัดดอกเบี้ยและสามารถโปะได้เหมือนการผ่อนบ้านนั้น

สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยขอเรียนว่า ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการคำนวณดอกเบี้ยใหม่ แต่อย่างไรเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยขอเรียนว่า การคิดดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้สินเชื่อเช่าซื้อ การคิดแบบ Flat Rate ซึ่งเป็นการลดดอกเบี้ยแบบคงที่ตลอดอายุสัญญา เพื่อให้การคำนวณอัตราการผ่อนชำระให้มีจำนวนเท่ากันทุกงวด โดยมีทั้งดอกเบี้ยและต้นเงินในแต่ละงวด แต่ในการบันทึกบัญชีและการเสียภาษีอากรนั้น ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ฉบับปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า

โดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย กำหนดให้การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยของสัญญาเช่าซื้อต้องคำนวณโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติตามปกติที่สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ทำธุรกิจเช่าซื้อจะต้องแปลงจาก Flat Rate มาคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) เพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยรายเดือน

กล่าวคือ ค่างวดที่ชำระจะนำไปหักดอกเบี้ยก่อน ที่เหลือจะหักเป็นต้นเงิน ซึ่งงวดนั้นๆ จะมีดอกเบี้ยมากกว่าต้นเงิน และงวดท้ายๆ จะมีต้นเงินมากกว่าดอกเบี้ย เมื่อชำระครบต้นเงินก็จะถูกหักชำระครบด้วยเช่นเดียวกับการผ่อนบ้าน ฉะนั้นการที่ สคบ. ประกาศให้ระบุการคิดดอกเบี้ยและการจัดทำตารางแนบท้าย โดยให้ระบุการคิดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี ก็เพื่อให้ทราบว่า การคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate (แบบคงที่ตลอดอายุสัญญา) นั้น เมื่อนำมาคำนวณแบบที่แท้จริงต่อปี หรือที่เรียกกันว่า แบบลดต้นลดดอกนั้น ในทางปฏิบัติตามบัญชีนั้นอยู่ในอัตราเท่าใด เพื่อที่ประชาชนจะได้ทราบอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และใช้ในการตัดสินใจในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินนั้นๆ ต่อไป

ประการที่สอง เรื่องการโปะหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ โดยเมื่อผู้เช่าซื้อ หากมีเงินคงเหลือในบางช่วงเวลา สามารถมาโปะเพื่อสมภาระหนี้เหมือนสินเชื่อบ้านได้หรือไม่นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดชัดในประกาศฉบับใหม่นี้ยังคงให้มีการผ่อนชำระและนับเวลาตามจำนวนงวด ผู้เช่าซื้อคงไม่สามารถมาโปะเหมือนสินเชื่อบ้านได้ ซึ่งการโปะหนี้สินเชื่อเช่าซื้อนั้น จะโปะได้กรณีเดียวคือโปะเพื่อปิดบัญชี โดยการชำระเงินคราวเดียวเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น ดังนั้น การคิดดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อและแนวปฏิบัติการชำระหนี้เช่าซื้อรายงวด ตามประกาศ สคบ. ฉบับใหม่ ปี 2565 จึงไม่ได้แตกต่างกับประกาศ สคบ. ฉบับที่ผ่านมา 🍷

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ

พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน

- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th





บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่ 0107545000357
B-HO No. 045/2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำนำรายการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในช่วงไตรมาสไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
 3. นโยบายกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
 4. เวทีนำใจ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ร ค
 6. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
 8. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับกรรมการอิสระอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM 2/2022)
 9. แผนที่ย่อยท้ายข้อต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM 2/2022)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 10/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 52 อาคารเอไอเอสเพลซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายการของรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
วาระที่ 2 พิจารณายกข้อมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในช่วงไตรมาสไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
วาระที่ 3 พิจารณารายอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลา ดังระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอพบคุณด้วย



ขอแสดงความนับถือ
พลตำรวจโท
(สมคิด บุญอนันต์)
ประธานกรรมการ

ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 และเอกสารประกอบรายการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่เว็บไซต์วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ <https://www.begistics.co.th/agn-egm/> หรือชื่อ Investor Relation / AGM/EGM/AGM2022 และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนหนึ่งได้สะดวกและปลอดภัยบน การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ฉบับที่ 2955 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ลำดับที่ 1



วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เฮียวะ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เฮียวะ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 687/3 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประจักษ์ผลดำเนินงาน
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติสิทธิของกรรมการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดสละตำแหน่ง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวรศุภาสิริบุญจันทร์
กรรมการบริษัทฯ



HEIWA ASIA (Thailand) Co., Ltd. 567/1 Rama 3 Road, Bang Phong Phang, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
บริษัทเฮียวะ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 567/3 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel: 02-294-3718 - Fax: 02-294-2730

ฉบับที่ 2955 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ลำดับที่ 2



การจ่ายเงินปันผลและการกำหนดราคาซื้อคืนหน่วยทรัสต์เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล - FTREIT

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสทรีเรียล ทรัสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท") ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ("FTREIT") ขอเรียนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของ FTREIT ครั้งที่ 30 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ FTREIT ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565 ในอัตรา 0.1870 บาทต่อหน่วย และใช้กำหนดราคาซื้อคืนหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 ธันวาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2565

ขอแสดงความนับถือ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
โดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสทรีเรียล ทรัสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

นิรมล หงษ์นิล
(นายนิรมล หงษ์นิล)
กรรมการผู้จัดการ

Fraser Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT
175 Sathorn City Tower 3rd, 21st, and 26th Floor, South Sathorn Road, Tongmahachulalongkornrajavidyalaya University, Bangkok 10120, Thailand
T: 02-294-3000 F: 02-294-3000
Member of Fraser Property Group

ฉบับที่ 2955 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ลำดับที่ 3

บริษัทยูโรเอเชีย ริสค์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทยูโรเอเชีย ริสค์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 69/6 อาคารตึกอ่วมัก ตึกบี ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์ของบริษัท)
วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)
วาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัท
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอพบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(ศศิธร ชิมเมอร์แมน)
กรรมการ

ฉบับที่ 2955 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ลำดับที่ 4



วันที่ 07 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ) ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามรัฐ อินเตอร์เทรด จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท สยามรัฐ อินเตอร์เทรด จำกัด

มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22:11:65 เวลา 09.00 น.

ณ สำนักงานเลขที่ 36 ซอยสุขุมวิท 62 เขต 1 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรฐานส่วนกลางตามกฎหมาย และนำขึ้นพิจารณา
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นาย สกน นันนุปรชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

36 ซอยสุขุมวิท 62 เขต 1 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
36 Soi Sukhumvit 62 Yakk 1, Phraekhong Tal, Phraekhong, Bangkok

ฉบับที่ 2955 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ลำดับที่ 5

บริษัท ไทยเอกมิทอิมเอ็น จำกัด

9 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เห็นสมควรให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 65/137 ถนนพระรามที่ 9 แขวง หัวขวาง เขตหัวขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
- วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
- วาระที่ 3. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
- วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญทุกท่านไปร่วมประชุม ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วยข้อพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว พีช ทัศน)

ฉบับที่ 2955 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ลำดับที่ 6

บริษัท จินวะ เวียล เอสเตท (ไทยแลนด์) จำกัด

18/8 อาคารทีไอทอล ชั้น 4 ห้อง 404-405 ถนนสุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ) ประจำปี ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จินวะ เวียล เอสเตท (ไทยแลนด์) จำกัด

ด้วยผู้ชำระบัญชีของบริษัท จินวะ เวียล เอสเตท (ไทยแลนด์) จำกัด

มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น.

ณ สำนักงานเลขที่ 18/8 อาคารทีไอทอล ชั้น 4 ห้อง 404-405 ถนนสุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียง

กันด้วย ข้อพระคุณอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

นายทศุระ อีราชาระ

กรรมการบริษัท

ฉบับที่ 2955 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ลำดับที่ 7

บริษัท สกยูวี อินโนเวชั่น จำกัด

52/10 หมู่ที่ 2 ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 โทร +66 35 964007

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท สกยูวี อินโนเวชั่น จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สกยูวี อินโนเวชั่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. โดยการประชุมผ่านระบบ Video Conference ตามพระราชกำหนดด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
- วาระที่ 3 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกไป
- วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย ข้อพระคุณยิ่ง

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจด้วยนี้ หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวนี้ต้องนำมาขอต่อประธานที่ประชุมก่อนหรือพร้อมในการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ คงสะกุลธนิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฉบับที่ 2955 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ลำดับที่ 8

บริษัท จีเมเจอร์ จำกัด

333 อาคารเอ็ม เอ ที ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1104 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทผลุย์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเมเจอร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท จีเมเจอร์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 333 อาคารเอ็ม เอ ที ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1104 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลอินทผลุย์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งประมุขคนวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสิริวรรณ ศรีธวัช)

กรรมการ

ฉบับที่ 2955 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ลำดับที่ 9

EXIM BANK ปล่อยสินเชื่ 5.1 หมื่นล้าน

นายยาม เต็มพิทยาโพธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง กล่าวว่า ปีนี้เศรษฐกิจไทยเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจาก ช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา คาดว่าเศรษฐกิจและการส่งออกขยายตัว

3.4% และ 8.1% ตามลำดับ ในส่วนของภาคการส่งออกยังคง มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยต้องอาศัยการพัฒนาฐานภายในประเทศ ตั้งแต่ โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบที่เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศ การค้าการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาสส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม สอดรับกับ เมกะเทรนด์โลก ประกอบกับการเร่งสร้าง Entrepreneurship DNA ให้คนไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการที่ไม่จำกัดอยู่แค่ ตลาดภายในประเทศ โดยใช้จุดแข็งของกิจการส่งออก และสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง

ด้าน นายรัตน์ วรกิจโกศล กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า ผู้ประกอบการภายในประเทศส่วนใหญ่ยังไม่กล้า ออกไปค้าขายหรือลงทุนในตลาดต่างประเทศ จำกัดอยู่ในธุรกิจ เดิมๆ มีเพียงส่วนน้อยที่สามารถสร้างแบรนด์ไทยให้ติด ตลาดโลกได้ EXIM BANK จึงชานรับนโยบายของกระทรวง การคลัง เดินหน้าขยายบทบาทการเป็นผู้นำ (Lead Bank) ที่ "กล้า พัฒนาเพื่อนกัน" (One Step Ahead for All Development)" สร้างนิกรเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่ง และยั่งยืนในเวทีโลก โดยใช้ 3 เครื่องมือใหม่ ได้แก่

1. บริการสร้างวัฒนธรรมครบวงจรให้ SMEs ไทย ในเวทีโลก ด้วยเครื่องมือทั้งทางการเงินและไม่ทางการเงิน ตั้งแต่การให้ข้อมูล ปมเผยแพร่ อบรมสัมมนา และให้บริการ ทางการเงินให้ครบถ้วน เพื่อช่วยให้เกษตรกรรุ่นใหม่ วิสาหกิจ

ชุมชนที่มีศักยภาพ และผู้ประกอบการรายย่อย สามารถ เปลี่ยนแปลงตัวเองจาก Nobody เป็น Somebody ในตลาดโลกได้

2. บริการสร้างโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ (Amazing M) ในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างฐานการผลิต และขยายเครือข่ายทางการค้า

3. บริการยกระดับธุรกิจไทยสู่ BCG Model มุ่งสู่ เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำตามนโยบายรัฐบาล สนับสนุนให้ ผู้ประกอบการไทยตั้งตัวรายย่อย รายกลาง ไปจนถึงรายใหญ่ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ร่วมขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจ BCG ในประเทศไทย เชื่อมโยงกับ Supply Chain ของโลก โดย EXIM BANK พร้อมสนับสนุนด้านเงินทุนและเครื่องมือ ทางการเงินเพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนธุรกิจ BCG ของไทย

ขณะที่ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2565 EXIM BANK สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินและไม่ใช้การเงินได้อย่างครบวงจร ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนในหลายมิติ ณ สิ้น ไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 EXIM BANK มีวงเงินอนุมัติ สินเชื่อใหม่ 51,243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.84% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นวงเงินของผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 12,961 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.16% จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน และมีสินเชื่อค้าง 159,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,137 ล้านบาท หรือ 8.22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปีก่อน คาดว่าภายในปี 2565 จะระล 165,000 ล้านบาท สูงที่สุดตั้งแต่เปิดดำเนินงาน โดย EXIM BANK ตั้งเป้าหมาย ขยายสินเชื่อค้างเป็น 300,000 ล้านบาทภายในปี 2570

In-House Training บริการจัดอบรมพัฒนาภายในองค์กร
 ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา
 และนำผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจัดอบรม In-House
 - Update ความรู้ทางบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะการทำงาน
 - Service Skill - Team Work - การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายและอื่นๆ
 สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training
 โทรศัพท์ (02) 505-0700 ถึง 717, 718, 719, 720 E-Mail : training@pharmbit.com.th Website : www.phbit.com.th

ทิสโก้ ชี้หุ้นกองทุนตราสารหนี้-เออร์สแอนด์แมจแรง

นายณัฐฤดี เหล้าทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสที่ปรึกษา การลงทุนทิสโก้เวลส์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ น่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ต้องยอมรับว่าอัตราเงินเฟ้อปัจจุบัน ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ที่ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ที่ประชุมได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรง 0.75% เพื่อหยุดเงินเฟ้อ และคาดว่า Fed จะยังคงปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนไปถึงระดับสูงสุดที่ระดับ 5.00 - 5.25% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ซึ่งจะทำให้อัตรา เงินเฟ้อจะลดลงอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี 2566

ส่วนเศรษฐกิจปี 2566 คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรง จากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งหนุนยิวีเศรษฐกิจ และกลุ่มทิสโก้ (TISCO ESU) คาดว่ เศรษฐกิจสหรัฐฯ น่าจะเข้าสู่ภาวะดอคงในปี 2566 ดังนั้น การลงทุนในช่วงนี้ ธนาคารทิสโก้จึงขอแนะนำการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทน ที่ดี เทียบกับเมื่อการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีเครดิตระดับสูง เช่น A- ขึ้นไป และอายุตราสารหนี้ระยะปานกลางประมาณ 3 - 5 ปีขึ้นไป เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าในช่วง 1 ปีข้างหน้า และยังเป็นทางเลือกกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตลงทุน อีกด้วย

"ในช่วงนี้อันการทิสโก้ยังแนะนำให้ลงทุน ลงทุน ในกองทุนตราสารหนี้เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจาก ดอกเบี้ย (Bond Yield) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับสูง ถึงกว่า 4% นอกจากนี้ กองทุนตราสารหนี้ยังมีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) ของตราสารหนี้ เพราะคาดว่าปีหน้า Fed จะผ่อนคลายการขึ้นดอกเบี้ยจาก เงินเฟ้อที่จะชะลอตัวลง รวมถึงเศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะดอคง ซึ่งจะช่วยให้ราคาตราสารหนี้ระยะกลางปรับตัวเพิ่มขึ้น"

สำหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนที่มีความเสี่ยงได้ และต้องการ ลงทุนในตลาดหุ้น แนะนำให้เน้นหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ (Healthcare) เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์ระยะยาวจากการ เปลี่ยนโครงสร้างของจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีสัดส่วน เพิ่มขึ้นทั่วโลก ตลอดจนนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีความ ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ หุ้นกลุ่ม Healthcare ก็ยังเป็นกลุ่มที่มีรายได้ และกำไรมีความสม่ำเสมอ ไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ และมีอำนาจในการปรับราคาค่าหุ้นตามภาวะการเงินเพื่อ (Pricing Power) อีกด้วย ซึ่งจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า หุ้นกลุ่ม Healthcare เป็น เพียงกลุ่มเดียวที่ผลประกอบการสามารถเติบโตสวนทางกับ ภาวะเศรษฐกิจดอคงได้ โดยปัจจุบันหุ้นกลุ่ม Healthcare ชื่อขายที่ราคาหุ้นเทียบกับคาดการณ์กำไรในอนาคต (Fwd P/E) เพียง 16.37 เท่า นับว่าเป็นระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต อย่างน้อย 10 ปี และต่ำกว่า Fwd P/E ของดัชนี S&P500 ที่ 17.33 เท่า

โดยอุตสาหกรรมย่อยในกลุ่ม Healthcare ที่ผลประกอบการ สามารถเติบโตสวนภาวะเศรษฐกิจดอคงได้อย่างแข็งแกร่ง ได้แก่ กลุ่มไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology) และ Health Care Equipment & Services ซึ่งมีอัตราการเติบโตของกำไร ในช่วงเศรษฐกิจดอคง โดยเฉลี่ยสูงถึง 11% และ 7% ตามลำดับ

เบทาโกร วางแผน 5 ปี เร่งขยายตลาด

นายวิญญู เต็มพิทยาโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG เปิดเผยว่า เบทาโกร ได้นำหุ้น BTG เข้าซื้อขาย โนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หลังระดมความสำเริงในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ด้วยมูลค่าเสนอขายรวม 20,000 ล้านบาท (รวมถึงค่าธรรมเนียม) ที่ราคาเสนอขาย 40.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีความสนใจและกระแสตอบรับอย่างดี จากนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง นักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศด้วย

เบทาโกร มีเป้าหมายมุ่งเน้นยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว ผ่านแผนการ การตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

1. ขยายกำลังการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีแผน เพิ่มกำลังการผลิตในอีก 5 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย อาหารสัตว์เป็น 5.5 ล้านตันต่อปี อาหารแปรรูปและไลเกอร์ 223,000 ตันต่อปี โรงงานแปรรูปสุกร 4.8 ล้านตัว และโรงงานแปรรูป ไก่เนื้อ 270 ล้านตัว
2. มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน รวมทั้งจะเพิ่มสัดส่วนของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ ครัวเรือนนิยมและมาตรฐาน
3. ขยายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในต่างประเทศ โดยมีแผนลงทุนก่อสร้างโรงงานและฟาร์มเพื่อเพิ่มกำลัง การผลิตในประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา

4. ขยายการจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศและเพิ่ม จุดหมายปลายทางส่งออก ได้แก่ การเพิ่มช่องทางกริ จัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศที่สำคัญ อาทิ สิงคโปร์ฮ่องกง และจีนซูซา เป็นต้น การขยายไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเพิ่ม การปรับแบรนด์และเข้าไปเป็นพันธมิตรใหม่กับธุรกิจท้องถิ่น รวมถึงเพิ่มจุดหมายการส่งออกจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และเพิ่มยอดค้าปลีกของลูกค้า (Pocket Share) ในภูมิภาคเดิม เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และสหราชอาณาจักร เป็นต้น

นอกจากนี้ เบทาโกรียังมุ่งแสวงหาโอกาสการเติบโตใหม่ (New S-Curve) โดยจัดสรรเงินลงทุนประมาณ 900 ล้านบาท สำหรับปี 2565 - 2569 เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ผ่าน Venture Building และ Venture Capital ใน 3 สาขา ได้แก่

1. พัฒนาความสามารถในการเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูง ให้กับผู้บริโภค 2. สร้างแหล่งโปรตีนใหม่ที่ยั่งยืน และ 3. เพิ่ม ประสิทธิภาพห่วงโซ่คุณค่าในสายอุตสาหกรรมเกษตรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องไปกับธุรกิจหลัก
- จากแผนการดำเนินงานที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ ไม่ใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ ความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน ความสามารถในการดึงดูดผู้บริโภครและทีมงานมืออาชีพ ตลอดจน พันธมิตรธุรกิจที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งจะช่วยยกระดับโอกาสในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และยั่งยืนในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

In-House Training บริการจัดอบรมพัฒนาภายในองค์กร
 ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา
 และนำผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจัดอบรม In-House
 - Update ความรู้ทางบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะการทำงาน
 - Service Skill - Team Work - การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายและอื่นๆ
 สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training
 โทรศัพท์ (02) 505-0700 ถึง 717, 718, 719, 720 E-Mail : training@pharmbit.com.th Website : www.phbit.com.th

In-House Training บริการจัดอบรมพัฒนาภายในองค์กร
 ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา
 และนำผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจัดอบรม In-House
 - Update ความรู้ทางบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะการทำงาน
 - Service Skill - Team Work - การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายและอื่นๆ
 สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training
 โทรศัพท์ (02) 505-0700 ถึง 717, 718, 719, 720 E-Mail : training@pharmbit.com.th Website : www.phbit.com.th

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า OokBee



สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม

วารสาร HR Society 1 ปี (12 ฉบับ)

พิเศษ **1,920 บาท** (ปกติ ~~2,400 บาท~~)

เพียงใช้โค้ด : **HROOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

www.magazine.dst.co.th

สมัครสมาชิก



รายละเอียดวารสาร HR Society Magazine

วารสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะด้านการบริหารคน กิจศาสตร์ และศิลป์ รวมทั้งอัปเดตข่าวสารทางด้านกฎหมายแรงงาน และความเคลื่อนไหวที่สำคัญ โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

Cover Story

สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารงาน HR ถึงแนวคิด เทคนิค บริหารและพัฒนา “คน” ทริพยากรณ์สำคัญที่สุดขององค์กร

HRM & HRD

ความรู้และแนวคิดด้านการจัดงาน HR รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับยุค

กฎหมายแรงงาน

เจาะประเด็นน่าสนใจของกฎหมายแรงงาน ซึ่งผู้บริหารและคนทำงาน ควรเข้าใจอย่างถูกต้องจากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัปเดตกฎหมาย แรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่เปลี่ยนแปลง

Psychology

เปิดมุมมองเสริมความรู้ในเชิงจิตวิทยา ที่จะช่วยให้เข้าใจและบริหาร “คนในองค์กร” ซึ่งแตกต่างหลากหลายได้เพิ่มมากขึ้น

Lifestyle

แนะนำเคล็ดลับในการพัฒนาตนเอง แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรม พ่อนคลาย เพื่อเติมความสุขให้กับคนทำงาน

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



รับหนังสือ

กฎหมายแรงงาน ปีละ 1 เล่ม (มูลค่า 350 บาท)



รับสิทธิใช้ฟรี

ระบบ e-Magazine Index & Audio Book



รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง



รับส่วนลด สูงสุด 2,000 บาท

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ www.dst.co.th



รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ www.dharmnitibook.com



รับส่วนลด ในการลงประกาศ

หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น www.thaicorporatenews.com



สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Ookbee

สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม

วารสารเอกสารภาษีอากร 1 ปี (12 ฉบับ)
พิเศษ **2,000 บาท** (ปกติ 2,640 บาท)



เพียงใช้โค้ด : **TAXOOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

www.magazine.dst.co.th

สมัครสมาชิก



รายละเอียดวารสาร เอกสารภาษีอากร

วารสารสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากรเพื่อใช้บริหารจัดการ การเงิน บัญชี และภาษีขององค์กร โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

Cover Story

ความรู้เกี่ยวกับภาษีหรือบัญชีที่กำลังเป็นไฮไลต์ในแต่ละเดือน รวมถึงบทสัมภาษณ์ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

Tax Talk

เสนอเกร็ดความรู้ด้านภาษี วิธีการปฏิบัติงานทางภาษี หยิบประเด็นข่าวสารภาษี การวางแผนภาษีในกรณีต่างๆ มาพูดคุยผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญ

Smart Accounting

อัปเดตมาตรฐานการจัดทำบัญชีประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องรู้ รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับนักบัญชี

Laws & News

ข่าวแถลงกรมสรรพากร สำนักกฎหมาย กรมพัฒนารัฐกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี มติ ครม. ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

Lifestyle

บทความด้านสุขภาพกายและใจ บุคลิกภาพ การพัฒนาตนเอง ไลฟ์สไตล์คนทำงาน

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



รับหนังสือ

ประมวลฎีกาฉบับสมบูรณ์ ปีละ 1 ชุด (มูลค่า 550 บาท)



รับสิทธิใช้ฟรี

ระบบ e-Magazine Index & Audio Book



รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 2 ครั้ง



รับส่วนลด สูงสุด 2,000 บาท

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ www.dst.co.th



รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ www.dharmnitibook.com



รับส่วนลด ในการลงประกาศ

หนังสือพิมพ์ข่าวพื้กั้หุ้บ www.thaicorporatenews.com



ธรรมนิติ
DHARMNITI

หนังสือพิมพ์รายวัน

ข่าวพู้ทืหุ้น

เลขที่ใบอนุญาต : สสช 17/2562 หนังสือพิมพ์ในเครือธรรมนิติ



ปีที่
14

กฎหมายบังคับ

ให้นิติบุคคลดำเนินการประกาศข้อความหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่

โดยจะต้องลงประกาศอย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน กรณีเป็นมติพิเศษอย่างน้อย 14 วัน

สั่งซื้อกรอบลงประกาศหนังสือพิมพ์

วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2565

ซื้อ 1 กรอบ
ราคา 300 บาท

Free

Mini Guidebook
สรุปขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล
(กระบวนการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

มูลค่า 79 บาท



ส่งทาง E-mail ที่ใช้ทำรายการสั่งซื้อ

ซื้อ 5 กรอบ
ราคา 1,500 บาท

Free

สมาชิกวารสาร
CPD & Account

มูลค่า 590 บาท



1 ปี 12 เล่ม

ซื้อ 10 กรอบ
ราคา 3,000 บาท

Free

หนังสือประมวลรัษฎากร
ปี 2566

มูลค่า 550 บาท



ซื้อ 20 กรอบ
ราคา 6,000 บาท*

Free

สมาชิกวารสาร
เอกสารภาษีอากร

มูลค่า 2,640 บาท



1 ปี 12 เล่ม

- *เงื่อนไข :
1. ลงประกาศภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
 2. สำหรับการสั่งซื้อราคาโปรโมชั่น ได้รับวารสารจำนวน 12 ฉบับ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของประเภทสมาชิก
 3. สงวนสิทธิ์การให้ของสมนาคุณประจำเดือน และหนังสือประมวลรัษฎากรฯ

ลงประกาศง่าย ผ่านเว็บไซต์
เพียง 4 ขั้นตอน
(ลงเองได้ 24 ชม.)



ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่



สั่งซื้อ/ชำระเงิน



ลงประกาศ



ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์

ซื้อกรอบได้ที่ www.thaicorporatenews.com | สอบถามเพิ่มเติม 02-555-0923-5

